



ฉบับที่ 22/2561

## เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

**เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง** โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้า และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี สอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ด้านอุปสงค์ในประเทศขยายตัว ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว สอดคล้องกัน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสดเป็นสำคัญ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

**มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.7** จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัว ร้อยละ 10.0 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวดี โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออก สำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน ตามการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะยางล้อและเครื่องยนต์ดีเซล 2) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ อาทิ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ขยายตัวดีทั้งจากด้านปริมาณและด้านราคา ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น 3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวดีในเกือบทุกสินค้า และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามการส่งออกอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ รวมถึงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ขยายตัวดีตามการขยายกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนนี้หดตัวตามมูลค่าการส่งออกยางพาราที่ราคาหดตัวสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในปีก่อน

**จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 19.3** จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในทุกกลุ่มหลักตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ขยายตัวสูง จากวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน และจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียขยายตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งจากการส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเมืองรองของมาเลเซียมากขึ้น ประกอบกับการเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินต้นทุนต่ำ มาประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 2.7 จากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ

**เครื่องจักรบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน** ตามการใช้จ่ายในทุกหมวด โดยอัตราการขยายตัวชะลอลงบ้าง ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้เร่งไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งและทั่วถึงนักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมที่หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

**เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน** จากเครื่องจักรลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวในทุกหมวดเป็นสำคัญ แม้ว่าเครื่องจักรลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวจากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีต เมื่อปรับฤดูกาลเครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ

**มูลค่าการนำเข้าสินค้า** ขยายตัวสูงที่ร้อยละ 21.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 20.0 ตามการนำเข้าที่ขยายตัวในหลายหมวดสินค้า โดย 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางขยายตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงซึ่งขยายตัวทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อนที่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น และการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และเคมีภัณฑ์ สอดคล้องกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวดี 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวดีในเกือบทุกหมวด โดยการนำเข้าสินค้าคงทนขยายตัวตามการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และการนำเข้าสินค้าไม่คงทนขยายตัวตามการนำเข้าอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และปลาทูน่าที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตปลากระป๋องเพื่อส่งออก และ 3) หมวดยานยนต์ขยายตัวตามการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์นั่ง สอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดี

**การใช้จ่ายภาครัฐ**ที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวทั้งจากรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรและรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวง การเบิกจ่ายงบกลาง และงบเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัดประจำปี 2560

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.42 ชะลอลงจากร้อยละ 0.68 ในเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง ประกอบกับราคาอาหารสดหดตัวต่อเนื่องหลังจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.63 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนแต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลออกสุทธิจากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thai Direct Investment: TDI) และการให้สินเชื่อทางการค้าของผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าในต่างประเทศ ส่วนด้านหนี้สินเป็นการไหลออกสุทธิจากการขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างชาติทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน รวมทั้งการชำระคืนเงินกู้ของสถาบันที่รับฝากเงินเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มีนาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2

โทร. 0 2283 5639, 0 2283 5647

e-mail: EPD-MacroEconomicsTeam1-2@bot.or.th